



รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

**สรุปผลการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

กิจกรรมที่ ๑	
ดำเนินโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชนและประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม	- ลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลเพ็ญ จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน (๒๔ กุมภาพันธ์ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๘)
สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	- กิจกรรมลงพื้นที่ประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน - ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนในหมู่บ้าน
ผลจากการมีส่วนร่วม	- รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ - ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีทิศทางร่วมกัน และเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับหมู่บ้าน - การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญตรงตามความต้องการของประชาชน - องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญมีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๘) รวมทั้งที่แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง เป็นกรอบในการบริหารงานและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การนำผลการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	- เกิดการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ซึ่งจะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ สามารถจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และนโยบายรัฐบาล และสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงผู้บริหารท้องถิ่นได้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง



กิจกรรมที่ ๒	
ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม	- ลงพื้นที่ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในเขตพื้นที่ตำบลเพ็ญ จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน
สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	- กิจกรรมลงพื้นที่ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในเขตพื้นที่ตำบลเพ็ญ จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน - ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มอาชีพ และประชาชนในหมู่บ้าน
ผลจากการมีส่วนร่วม	- สร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ - สร้างอาชีพที่ยั่งยืนแก่ประชาชน เกิดองค์ความรู้ด้านการปลูกพืช - มีความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารและอาชีพในพื้นที่ตำบลเพ็ญ
การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการของหน่วยงาน	- เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน - เกษตรกรได้รับการพัฒนา พื้นฟูให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน - เกษตรกรได้มีอาชีพเสริม เพื่อให้มีรายได้เพิ่มเพียงพอต่อการครองชีพ - เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ ในการพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน



กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	
ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม	- ลงพื้นที่ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	- กิจกรรมลงพื้นที่ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในเขตพื้นที่ตำบลเพ็ญ จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน - ควบคุมโรคด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข และแมว จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
ผลจากการมีส่วนร่วม	- สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครอบคลุมทั้ง ๑๕ หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ - ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่าง ถูกต้องและรับผิดชอบ - ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษ สุนัขบ้า และการปฏิบัติตนเมื่อถูกสุนัขกัด และการปฏิบัติตนหลังจากถูกสุนัขกัด
การนำผลจากการมีส่วนร่วมไป ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการของ หน่วยงาน	๑. ไม่มีสุนัขเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และสุนัขได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า ๒. ประชาชนมีความเข้าใจ และให้ความสำคัญในการป้องกันโรคในสัตว์และคน สามารถดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธีและให้ความสำคัญในการนำสัตว์ไปฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง ให้เป็นสัตว์จรจัด ๓. ไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า



กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมออกบริการแจกทรายอะแบท	
ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม	- กิจกรรมออกบริการแจกทรายอะแบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	- กิจกรรมออกบริการแจกทรายอะแบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ - กิจกรรมออกบริการแจกทรายอะแบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนในหมู่บ้าน
ผลจากการมีส่วนร่วม	- ประชาชนได้ทราบถึงการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก - ประชาชนได้ทราบถึงการรับรู้ถึงความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก - ประชาชนได้ทราบถึงการรับรู้ถึงโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคไข้เลือดออก - ประชาชนได้ทราบถึงการรับรู้ถึงผลดีของการป้องกันโรคไข้เลือดออก - ได้รับทราบถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออกของหน่วยงานราชการที่มีต่อชุมชน
การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการของหน่วยงาน	๑. อัตราความชุกของลูกน้ำลดลง ๒. อัตราป่วยของประชากรของโรคไข้เลือดออก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญลดลง ๓. ไม่มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก



กิจกรรมที่ ๕ โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพตำบลเพ็ญทุปีนัมเบอร์วัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม	- ดำเนินโครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพตำบลเพ็ญทุปีนัมเบอร์วัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	- ดำเนินโครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพตำบลเพ็ญทุปีนัมเบอร์วัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ - ผู้เข้าร่วมโครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพตำบลเพ็ญทุปีนัมเบอร์วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
ผลจากการมีส่วนร่วม	- เด็กและประชาชนในพื้นที่ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ - มีพละนาถัยสมบูรณแข็งแรง - มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการของหน่วยงาน	- ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี - ประชาชนห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บดูแลสุขภาพของตนเองอย่างได้ผลดี - ประชาชนมีการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคอย่างต่อเนื่อง ไม่มียาเสพติดระบาดในพื้นที่ มุ่งสู่ความเป็นชุมชนเข้มแข็ง



กิจกรรมที่ ๖	
โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม	- ดำเนินโครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	- ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ จำนวน ๘๙ คน รวม ๑๕ หมู่บ้าน - ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
ผลจากการมีส่วนร่วม	- ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้น - ผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพหรือสานต่อได้
การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการของหน่วยงาน	- ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต - ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาศักยภาพและแปรเปลี่ยนจากภาระให้เป็นพลังของสังคม - ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ - ผู้สูงอายุมีอาชีพและรายได้ สามารถดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข



กิจกรรมที่ ๗ โครงการสร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยด้วยกิจกรรม ๓R (ธนาคารขยะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม	- ลงพื้นที่บริหารจัดการ/สร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยด้วยกิจกรรม ๓R (ธนาคารขยะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	- กิจกรรมลงพื้นที่บริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน เพื่อจัดทำกองทุนฌาปนกิจขยะ จำนวน ๑๕ หมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ - ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนในหมู่บ้าน
ผลจากการมีส่วนร่วม	- มีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง - มีการจัดตั้งธนาคารขยะ - เพื่อค้นหาปัญหาสุขภาพในชุมชนประกอบการจัดทำกองทุนฌาปนกิจขยะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญในปี ๒๕๖๘ - ขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ตามคู่มือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการของหน่วยงาน	- ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือนและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายใต้หลักการ ๓R ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ โดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ตามคู่มือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

